



ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
(ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔)

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔) ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ขยายวันปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งอีกหลายจังหวัดยังพบผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงประกาศปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔) โดยให้ขยายวันปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวต่อไปอีก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และให้ถือปฏิบัติดังนี้

๑. นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย อาครบบัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร รวมถึงวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งทุกแห่ง ทุกชั้นปี ทุกระดับชั้น ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

๒. นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ทุกระดับชั้น การเปิดภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

๓. ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองไปจนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เว้นแต่กรณีที่มีหน้าที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าหน่วยงาน และได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าหน่วยงาน หรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล

ทั้งนี้การปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ของบุคลากรให้หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าหน่วยงาน หรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล มอบหมายงานและติดตามการทำงานของบุคลากรของตนเอง และให้รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ตามแบบรายงานที่หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าหน่วยงาน หรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงานมีความต่อเนื่องและไม่เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

๔. บุคลากรที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือประกาศของ ศบค. ในเบื้องต้นให้แจ้งหัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงานที่สังกัดทราบ โดยให้กักตัวและปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) พร้อมทั้งรายงานตัวให้มหาวิทยาลัยทราบก่อนกักตัวและหลังกักตัวครบ ๑๔ วัน โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อความในระบบ e-Office ผ่านกองบริหารงานบุคคล

๕. ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน งดการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด แต่หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนสามารถดำเนินการได้ ภายใต้มาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อย่างเคร่งครัด หรือใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๖. วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดนครนายก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดตรัง อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ศิริโรจน์ ผลพันธ์ิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต